



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

### Liên hoan hát văn, hát chầu văn tỉnh Thái Bình



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự khai mạc liên hoan.

Tối ngày 23/11, tại đền Tiên La, xã Đoàn Hùng (Hưng Hà), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc liên hoan hát văn, hát chầu văn tỉnh Thái Bình chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11. Tới dự có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh

ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Liên hoan đã nêu bật những giá trị của nghệ thuật hát văn, hát chầu văn - một trong những di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của Việt Nam, gắn bó

với đời sống tinh thần của người Việt. Với những giá trị nghệ thuật toàn cầu, năm 2016, loại hình hát văn, hát chầu văn trong "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại liên hoan, các nghệ nhân, diễn viên đến từ 8 câu lạc bộ thanh đồng đạo quan trong tỉnh đã mang đến 9 tiết mục hát

TRỊNH CƯỜNG

### Bế mạc giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Thái Bình mở rộng lần thứ VII

Sáng ngày 24/11, Ban tổ chức giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Thái Bình mở rộng lần thứ VII năm 2019 đã tổ chức bế mạc giải và trao thưởng cho các vận động viên.

Sau gần 2 ngày tranh tài sôi nổi ở nội dung đồng đội hạng A, B, hạng C, D, Ban tổ chức đã lựa chọn những tay vợt xuất sắc nhất từ hơn 100 vận động viên đến từ 17 câu lạc bộ bóng bàn trong và ngoài tỉnh. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các trận đấu đem đến cho khán giả sự hồi hộp, hào hứng, cuốn hút. Giải đấu tổ chức nhằm phát triển rộng rãi

(Xem tiếp trang 4)  
TẮT ĐẠT

### Tổng kết mô hình chăn nuôi thỏ an toàn sinh học theo chuỗi liên kết

(Xem tin trang 4)



Mô hình nuôi thỏ của anh Phan Thanh Tinh, thôn Trung Đẳng, xã Hùng Dũng (Hưng Hà).

### ► Khai mạc lớp tập huấn về tham vấn học đường

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học về tham vấn học đường.

Tại lớp tập huấn, hơn 300 cán bộ quản lý, giáo viên trung học được nghe các giảng viên đến từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình truyền đạt về đặc điểm phát triển tâm sinh lý học sinh trung học; một số kỹ thuật và phương pháp đánh giá học sinh trung học; các kỹ năng cơ bản trong tư vấn tâm lý học sinh; phương pháp và hình thức tổ chức thực hiện tư vấn và bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thông qua lớp tập huấn, góp phần từng bước phát triển đội ngũ tham vấn học đường chuyên trách phù hợp với thực tiễn giáo dục, kinh tế - xã hội của địa phương.

Lớp tập huấn về tham vấn học đường diễn ra từ ngày 23 - 25/11.

ĐẶNG ANH

### ► Triển khai công tác quản lý đoàn viên qua mạng internet

Tỉnh đoàn vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý đoàn viên qua mạng internet.

Tại chương trình, các cán bộ đoàn, hội được hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng nasa thông qua chương trình Messenger của Facebook đăng nhập thành viên để xây dựng hệ thống quản lý thông tin tổ chức đoàn, hội. Đồng thời, hướng dẫn cách thức xây dựng thương hiệu và đăng tải các sản phẩm của các mô hình thanh niên làm kinh tế lên bản đồ số hóa để quảng bá, tìm kiếm kênh tiêu thụ và hướng dẫn các thủ tục vay vốn sản xuất khi thanh niên có nhu cầu.

Cũng tại hội nghị, Công ty Cổ phần Giải pháp KYC và Công ty Tư vấn tài chính Kim An đã trao tặng 10 suất học bổng (trị giá 5 triệu đồng) và 10 thẻ ngân hàng hạn mức 10 triệu đồng/thẻ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Việc ứng dụng mạng internet trong quản lý đoàn viên thanh niên sẽ được triển khai trong thời gian tới, giúp công tác quản lý, theo dõi thông tin đoàn viên thanh niên được dễ dàng, nhanh chóng, chính xác, thuận tiện hơn.

QUẢN PHƯƠNG

### ► Khám sàng lọc miễn phí bệnh lý động mạch chủ và động mạch ngoại biên

Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Viện Tim mạch quốc gia vừa tổ chức hội thảo cập nhật điều trị bệnh lý động mạch chủ, động mạch ngoại biên; khám, tư vấn bệnh lý động mạch chủ và động mạch ngoại biên miễn phí tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện.

Hiện nay, tỷ lệ người mắc bệnh lý động mạch ngoại biên ngày càng cao song bệnh nhân thường không được phát hiện kịp thời vì đa số không có triệu chứng rõ ràng. Khi phát hiện thì bệnh đã ở mức độ nặng và có nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm, hoại tử chi... Việc phát hiện sớm bệnh lý động mạch ngoại biên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp cảnh báo các bệnh lý mạch vành, đột quỵ. Tại hội thảo, các đại biểu đã đề cập vai trò của siêu âm trong sàng lọc bệnh lý mạch máu; cập nhật các kiến thức mới trong điều trị bệnh lý ngoại biên và bệnh lý động mạch chủ. Thảo luận những biện pháp hữu hiệu trong phát hiện và điều trị bệnh...

Ngay sau hội thảo, đoàn chuyên gia y tế Viện Tim mạch quốc gia cùng các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành khám, sàng lọc, tư vấn miễn phí cho những người có nguy cơ mắc bệnh động mạch chủ và động mạch ngoại biên cao. Với sự hỗ trợ của thiết bị y tế hiện đại, các bác sĩ đã siêu âm, đo chỉ số ABI sàng lọc cho trên 200 bệnh nhân; tư vấn chi tiết phương hướng điều trị nếu có bệnh cho từng bệnh nhân; cảnh báo các yếu tố nguy cơ, tư vấn giúp người dân nâng cao kiến thức và cách phòng tránh các bệnh lý về tim mạch.

HÀ DUNG

### ● Giao lưu văn hóa, thể thao truyền thống 4 huyện kết nghĩa

UBND huyện Thanh Miện (Hải Dương) vừa tổ chức hội giao lưu văn hóa, thể thao truyền thống 4 huyện kết nghĩa năm 2019. Tham dự ngày hội có lãnh đạo cùng đông đảo nhân dân 4 huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng), Ninh Giang, Thanh Miện (Hải Dương).

Chương trình giao lưu văn hóa, thể thao 4 huyện kết nghĩa là hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các huyện, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua hoạt động giao lưu nhằm khơi dậy những truyền thống tốt đẹp về văn hóa, thể thao, thể hiện tinh thần vui tươi, đoàn kết, tạo điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động tại các địa phương.

Sau phần khai mạc, tặng hoa và cờ lưu niệm các địa phương, đơn vị tham gia ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao truyền thống, các vận động viên đã bước vào thi đấu môn bóng đá và bóng chuyền. Môn bóng đá có sự tham dự của 4 đội, thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp, môn bóng chuyền thi đấu 4 đội vòng tròn tính điểm. Với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận bóng có chất lượng và chuyên môn cao.

(Xem tiếp trang 4)  
MINH HƯNG

### ● Hội thao công nhân, viên chức lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức khai mạc hội thao công nhân, viên chức lao động ngành năm 2019.

Tham dự hội thao có gần 200 vận động viên đến từ 16 đơn vị trực thuộc ngành. Các vận động viên tham gia 4 môn thi: kéo co, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng. Với sự tập luyện, chuẩn bị chu đáo, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận thi đấu thể thao kịch tính và hấp dẫn. Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn và trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở tất cả các nội dung thi đấu.

Hội thao nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe; là cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết trong đội ngũ công nhân viên chức lao động toàn ngành, qua đó hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

NGUYỄN CƯỜNG

### VŨ THƯ

## Lợn đắt nhưng không tái đàn ô ạt

(Xem trang 2)



Ảnh minh họa

## Tiết kiệm điện trong trường học

(Xem trang 4)